

คุณค่าหลักในชีวิต (Core Value)

Core Value คือคุณค่าหลักในชีวิตที่คุณยึดถือ เช่น ความเมตตา หรือคุณธรรมจริยธรรม คือการยึดคุณค่าหลักให้เป็นแก่นของชีวิตเป็นปรัชญาชีวิต “จะให้ผมเป็นอย่างไรผมก็จะไม่ทิ้งตรงนี้” เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่มีศักยภาพ คือคนที่ยึด Core Value ของตัวเองที่มีอิทธิพลต่อสังคมมานานับพันปี สิ่งที่ย้ำในคำสอนหรือปรัชญาของขงจื้อ หรือคุณค่าหลักคือความกตัญญู ถ้าใครเคยอ่านหนังสือขงจื้อจะสังเกตเห็นว่า ขงจื้อจะย้ำเรื่องกตัญญูคือคุณค่าหลัก ความกตัญญูต่อพ่อแม่ กตัญญูต่อคนอื่น หรือจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโรมันชื่อ Marcus Aurelius หรือบางคนเรียกสั้นว่า Marc Aurelius เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่เป็นคนช่างครุ่นคิดคนหนึ่ง บทแรกที่เขาเขียนหนังสือขึ้นมาในหนังสือภาษาอังกฤษแปลว่า Meditation หลายคนจะแปลอย่างอื่นแต่จริงๆ เป็นการครุ่นคำนึง บทแรกเขาเขียนถึงเรื่องขอบคุณพ่อเลี้ยง ขอบคุณปู่ ขอบคุณแม่ ขอบคุณครูที่สอน ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณภรรยา เขาจะขอบคุณทุกๆ คนก่อนเลย เริ่มต้นนี้คือ Core Value หรือคนไทยอาจจะแปลว่าค่านิยม แต่จริงๆ แล้วคือคุณค่าหลักที่เรายึดถือในชีวิต

Core Value เป็นตัวสำคัญมากที่เป็นพลังที่ยึดมนุษย์เอาไว้ไม่ให้แกว่งไปตามอื่นไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เรายึดตรงนี้ไว้ บางทีเขาเรียก Code of Conduct อย่างขามูไรเขาจะมี Code of Conduct ของเขา ทหารหน่วยรบพิเศษจะมี Code of Conduct รู้ว่าคืออะไร ไม่ต้องพูด มันจะถูกบ่มขึ้นมา นี้คือ Core Value ทั้งสิ้นแล้วแต่เราจะเรียกชื่อ แต่พูดง่าย ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ยึดตัวเราไว้ เป็นหลักที่ยึดไว้ไม่ปล่อยให้ไปไหน

เรียนเชิญอาจารย์จับคู่สนทนากัน ผลัดกันเล่าที่ละคน ผมมีโจทย์ให้ว่า

1. Code of Conduct หรือ Core Value ของท่านคืออะไร ถือเป็นโอกาสสำรวจตนเองไปด้วยเลย บางทีเราไม่รู้หรือว่าเรามี Code of Conduct หรือ Core Value แต่หลายอย่างเราปฏิบัติไปแล้วโดยเราไม่รู้ตัว ท่านอาจจะ มี 1 ข้อ 2 ข้อ ที่มันเป็นตัวกำหนดชีวิตท่านให้เป็นอย่างนี้ต้องเดินไปทางนี้ Code of Conduct ของทุกคนจะไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้าง ลองสำรวจตัวท่านเองอะไรคือ Core Value ของท่านที่ท่านมี มันทำให้ชีวิตของท่านเดินบนเส้นนี้

2. Core Value ของท่านทำให้ท่านมีภาพอนาคตอย่างไร เมื่อวัยเด็กหรือตอนวัยรุ่นภาพอนาคตที่ท่านปรารถนาในชีวิตคืออะไร และท่านจะสังเกตว่าภาพอนาคตที่ปรารถนาตอนเป็นวัยรุ่นหนุ่มวัยรุ่นสาวมันเกี่ยวกับ Core Value ของท่านไหม ท่านสังเกตเองโดยไม่ต้องพูด เวลาท่านเล่าท่านจะสังเกตเห็นเอง

3. มีข้อย่อย

3 ก. ภาพอนาคตที่ท่านปรารถนาเกี่ยวกับตัวท่านเองคืออะไร เช่น อยากมีร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใส
อยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไร นึกถึงตัวเองอีก 5 ปีข้างหน้าหรือ 10 ปีข้างหน้า

3 ข. ท่านอยากเห็นครอบครัวท่านเป็นอย่างไรในอนาคตใน 5 ปีหรือ 10 ปีข้างหน้า ท่านนิยามเองคำว่า
ครอบครัวของท่านจะใหญ่โตแค่ไหน

3 ค. ภาพอนาคตของประเทศไทยที่ท่านอยากให้เห็นจริงๆ จากหัวใจท่าน ในอีก 5 ปีหรือ 10 ปีก็แล้วแต่
เพราะท่านจะเป็นคนกำหนดภาพอนาคตของท่านเอง

จับคู่คุยกันผลัดกันเล่าทีละคนให้คนหนึ่งเล่าให้จบเลย ฝ่ายตรงข้ามบันทึกไว้วันหนึ่งกันลืมหืมมือเรา
เป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์คน เชิญครับ เล่าภาพอนาคตของตัวเอง เพื่อให้เชื่อมกับ Core Value ของตัวเอง

.....

เพราะเวลาเราเล่าเราจะมีภาพอนาคตที่เราปรารถนา บางคนอาจจะยึดภาพนี้ไปตลอดชีวิตก็เป็นไปได้
อาจจะไม่มีใครรู้ เพราะ Core Value จะเป็นตัวพัฒนาศักยภาพเราไปสู่ภาพอนาคตที่ปรารถนา และเมื่อผมให้เล่า
ภาพอนาคตที่ปรารถนาอันเป็นเรื่องส่วนตัว ท่านจะมี Personal ในอนาคตของตัวเองอย่างไร อยากเห็นภาพตัวเอง 5
ปีหรือ 10 ปีข้างหน้า ร่างกายของท่าน สุขภาพของท่าน จิตใจของท่านเป็นอย่างไร เพราะตัวเราเป็นตัวสำคัญจริงไหม
ครับ และให้เล่าอนาคตที่ท่านปรารถนาเกี่ยวกับครอบครัวของท่านเพราะชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตาม การมี
ครอบครัวกับตัวเรามันมีความหมายมาก ยิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราอายุมากขึ้น ตอนวัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่วู้สึกหรร
อยากโลดแล่นไปข้างนอก แต่พออายุมากขึ้นความรู้สึกกับครอบครัวก็จะเข้ามาเกี่ยว และสุดท้ายประเทศชาติ
อนาคตของชาติเป็นอย่างไร